

เลขที่ LAW 66/08/01

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เป็นวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป22-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการอนุมัติรายการ
10 สิงหาคม 2566
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 23.43
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน: บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดังต่อไปนี้
ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
วงเงินกู้ยืมเงิน : 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยไม่มีหลักประกัน โดยบริษัทอาจทำการทยอยเบิกเงินกู้จากวงเงินดังกล่าว ภายในกำหนดเวลา 3 ปี โดยพิจารณาการกู้ยืมเงินแต่ละรอบ จากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทที่จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
อัตราดอกเบี้ย : MLR (MLR เฉลี่ย 3 ธนาคาร) แต่ไม่เกิน 7.02% ต่อปี ในวันที่ทำรายการอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย เท่ากับ 6.87% ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยอาจจะแตกต่างกันตามช่วงเวลาในการเบิกเงินกู้
ระยะเวลาการกู้ยืม : 3 ปี นับจากวันได้รับเงินกู้งวดแรก
การชำระดอกเบี้ย : ชำระทุกเดือน
ลักษณะการเข้าทำสัญญา : สัญญาเงินกู้ยืม

- เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ : ไม่มี
- วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. มูลค่ารวมของรายการ

ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ารวมไม่เกิน 63,180,000 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วงเงินกู้ยืม (บาท)	300,000,000
ระยะเวลา (ปี)	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	ไม่เกินร้อยละ 7.02
รวมดอกเบี้ยจ่าย (บาท)	63,180,000
รวมมูลค่ารายการ (บาท)	63,180,000

5. ขนาดรายการ

ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่ารายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ} \\ &= 63,180,000.00 \text{ บาท} / 5,120,977,462 \text{ บาท} \\ &= \text{ร้อยละ} 1.23 \end{aligned}$$

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นกรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบของบริษัทประจำไตรมาสที่ 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่มี

8. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในการพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในครั้งนี้ กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย และนายปริญญญา โกวิทจินดาชัย

ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการดังกล่าว งดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระพิจารณา
รายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้าทำรายการแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.02 ต่อปี มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากอัตรา MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี และเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกสิกรไทย เป็นอัตราที่สูงที่สุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย อีกทั้ง ยังมีเงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ ที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอจากสถาบันการเงิน จึงอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในข้อตกลงเพื่อเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นขอคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของของคณะกรรมการบริษัทหรือดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)
เลขาธิการบริษัท